



ที่ ศธ ๐๔๑๑๘/๕๒๑๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ยโสธร เขต ๒ ถนนวาริราชเคซ ย่ามอกุคชุม
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรม และมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders) รุ่นที่ ๒ ผ่านระบบออนไลน์

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๘๔/ว ๑๘๖๓
ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารและการจัดการเรียนรู้ และมีกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมการบริหารสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา วิจัยต่อยอดองค์ความรู้รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะทางนวัตกรรม สมรรถนะทางเทคโนโลยีดิจิทัล และสมรรถนะภาษาต่างประเทศ โดยกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมและมีสมรรถนะภาษาต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่มีการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders) รุ่นที่ ๒ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมปรีณีสต์ต้นกรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นผู้นำทางนวัตกรรมฯ จะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form ที่ <https://forms.gle/tAUCeamsaov๕ScpDY๖> หรือแสกน QR Code ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทอดนคร ห่องแขง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

โทร ๐๔๕-๗๘๙๖๔๖

โทรสาร ๐๔๕-๗๘๙๔๗๗

“เรียนดี มีความสุข”